



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>กากแคดเมียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, ผจก., คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, thestandard, ch3plus, springnews. amarin, brighttv, one31, ch7, TNN, thebangkokinsight)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีผ่านแอป.X ว่า ได้หารือร่วมกันระหว่างก.อุตสาหกรรมกับผู้บริหารของ บมจ.เบาเวร์ แอนด์ ปิยอนด์ ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบในเรื่องการขนกากตะกอนแคดเมียมจากสมุทรสาครกลับไปหลุมฝังกลบที่ตาก โดยจะรีบเจรจากับ บจก.เจแอนด์บี เมททอล เพื่อร่วมดำเนินการขนย้ายกากกลับไป จ.ตาก ภายในวันที่ 30 เมษายนนี้</p> <p>- นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดก.อุตสาหกรรม กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์กากแคดเมียมตามข้อสั่งการนายกฯ ที่ให้ตั้งกก.ร่วม 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ก.อุตสาหกรรม ก.มหาดไทย ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สตช. และดีเอสไอ ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.สมุทรสาคร มีเรื่องต้องเร่งดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1.การส่งกากแคดเมียมและกากสังกะสีที่เจอทั้งหมดกลับไปยังหลุมฝังกลบที่ จ.ตาก และต้องขนส่งอย่างปลอดภัย 2.ตามของที่ยังคงขาดหายไป แต่ถ้าผลนับครั้งล่าสุดอาจจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับส่วนที่ยังขาดอยู่ และ 3.การป้องกันและการวางนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนแบบนี้ได้อีกในอนาคต</p> <p>- พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญญา รอง บก.ปทส. นำกำลังเข้าตรวจสอบบริษัท ล้อโลหะไทย เมททอล จำกัด ถนนประชาราษฎร์ แขวงและเขตบางซื่อ กทม. ตรวจสอบพบภายในโกดังของโรงงาน มีถุงบิ๊กแบ็กบรรจุกากแคดเมียมประมาณ 190 ถุง น้ำหนักรวมกว่า 300 ตัน ซึ่งกากแคดเมียมดังกล่าวเตรียมนำไปเก็บไว้ที่โกดังของบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จ.สมุทรสาคร แต่ถูกตรวจพบเสียก่อน จึงตรวจยึดกากแคดเมียมไว้เป็นของกลาง พร้อมแจ้งขอหาคำครอบครองวัตถุอันตรายไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินคดีต่อไป</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จากกรณีเหตุตรวจพบสารเคมีประเภทกากแคดเมียมภายในบริษัท ล้อโลหะไทย เมททอล จำกัด พร้อมกล่าวว่าขณะนี้สนง.เขตบางซื่อประกาศเป็นเขตพื้นที่อันตราย ห้ามอยู่อาศัยหรือดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนด เนื่องจากเป็นสารเคมีชนิดร้ายแรงและอันตรายต่อชีวิต พร้อมทั้งร่วมกับกรม คร. เร่งดำเนินการตรวจสอบสุขภาพของคนในพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้ กทม.จัดเจ้าหน้าที่ชุดตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย พร้อมร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักอนามัย เข้าดำเนินการในพื้นที่</p>	
<p>ชุมชนไพรไทยซอฟต์แวร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง ,ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์ ,สวท. 91 กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight ,linetoday ,sondhitalk ,innnews</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง มุ่งหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย สร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจต่อยอดการผลิตสินค้าจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดโลก ในฐานะสินค้าซอฟต์แวร์ของไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในตลาดโลก เพื่อให้เท่าทันการค้าการณตลาดสมุนไพรโลกภายในปี 2573 มีมูลค่าถึง 2.7 ล้านล้านบาท ซึ่งประเทศไทยมีขนาดตลาดสมุนไพรใหญ่เป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ส่งออกสมุนไพรเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยปัจจุบันภาครัฐได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือจาก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีการกำหนด "Herb of the year" รวมถึงจัดประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Product) ของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพร 15 จังหวัด ต้นแบบเมืองสมุนไพร ทั้งการเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ รวมไปถึงเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1) ด้านเกษตรและวัตถุดิบสมุนไพร 2) ด้านอุตสาหกรรมสมุนไพร และ 3) ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย</p>	
<p>งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, hfocus , thecoverage)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 9 เมษายน มีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 235,842,800,900 บาท พร้อมทั้งเร่งรัดให้ สธ.ดำเนินการและให้ความสำคัญในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) แก่ประชาชนทั่วไปโดยเร่งด่วน และเร่งรัดให้ สปสช. และ อปท. ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระงบประมาณการให้บริการแก่ผู้ป่วยในระยะยาว รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า งบประมาณ 235,842,800,900 บาท ที่ ครม.อนุมัตินี้ จะประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ค่าบริการทาง การแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 3,844.55 บาทต่อคน สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 47.15 ล้านคน 2.ค่าบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3.ค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 13,506,166,200 บาท 4.ค่าบริการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน และผู้ป่วยโรคหอบหืด) 5.ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ก้นดง พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6.ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ 7.ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับ อปท. และ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด 8.เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ และ 9.ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลและครอบครัว สำหรับคนไทยทุกคนทุกสิทธิ 66.37 ล้านคน 	
<p>เทศกาลสงกรานต์ สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ทวีช่อง NBT, hfocus, thaitodaynews, thaitabloid, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. พร้อมด้วย นายสันติ ร่มช.สธ. และ นพ.โอภาส ปัลลิต สธ. ร่วมงาน “สงกรานต์และรดน้ำขอพร” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 67 โดยในช่วงเช้า ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปนิรมาย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว มาประดิษฐานบนขบวนรถแห่เวียนรอบบริเวณ สธ. เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันสงกรานต์รดน้ำพระพุทธรูปประจำกระทรวงเป็นศิริมงคลก่อนจะร่วมกันรดน้ำขอพรผู้อาวุโสอดีตผู้บริหาร สธ.สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีและความรักความสามัคคีภายในองค์กร</p>	
<p>สธ.เตือนฮีทสโตรกช่วงสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มสื่อ เว็บไซต์ (ทีวีช่อง 5, sanook, nationtv, tnews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่ของไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ทำให้มีความเสี่ยงเกิดภาวะโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกได้มากขึ้น กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือ กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน เป็นต้น และกลุ่มวัยทำงาน ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ออกกำลังกายหรือใช้กำลังมากเป็นเวลานาน ซึ่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ หลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมการแสดง จัดขบวนแห่กลางแจ้ง จึงขอให้ระมัดระวัง และป้องกันตนเอง โดยสวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อน เนื้อบางเบา และระบายความร้อนได้ดี ดื่มน้ำมากๆ พักเข้าร่มเป็นระยะ หากมีอาการตัวแดง ร้อนจัด ไม่มีเหงื่อ เบื่อ มึนงง สับสน ให้รีบเช็ดตัวลดความร้อน</p>	
<p>วันผู้สูงอายุแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย วันที่ 13 เมษายนของทุกปี ถือเป็น "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนและลูกหลานหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลตัวเองได้ การระวังหกล้ม สามารถป้องกันได้ด้วย "รู้ ปรับ ขยับเพิ่ม" รู้ความเสี่ยง ปรับพฤติกรรมบ้านที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม ขยับเพิ่มกิจกรรมทางกาย ออกแรงต้านส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน มีส่วนร่วม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางสังคมเพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และต้องสังเกตสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยเช่นทางเดินต่างระดับ ลื่น เป็นหลุม ขรุขระ เป็นต้น</p>	
<p>เปิดสถิติ สูงวัยไทย เหลือฟันไม่ถึง 10 ซี่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,สยามรัฐ,linetoday,innnews)</p> <p>- ทพ.สุธา เจียรณณ์โชติชัย อธิการบดีกรมอนามัย และที่ปรึกษาสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เปิดเผยถึงโครงการรณรงค์ "80 ปี ฟันดี 20 ซี่" ว่า ตัวเลข 80-20 คือตัวเลขที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ต้องมีจำนวนฟันเหลือในช่องปากอย่างน้อย 20 ซี่ เพื่อใช้ในการรับประทานอาหารให้เป็นปกติ รวมถึงการพูด การยิ้ม ให้เกิดผลดีต่อบุคคลิกภาพด้วย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย สธ.รณรงค์ให้ผู้สูงวัย 80 ปี ต้องมีฟันดีอย่างน้อย 20 ซี่ พบข้อมูลคนวัยทำงาน 35-44 ปี มีฟันเหลือเฉลี่ย 28 ซี่ -อายุ 56 ปี เหลือแค่ 18 ซี่ โข้วรสจ.สิงห์บุรี 1 ใน 4 พื้นที่ ต้นแบบขับเคลื่อนนโยบาย "80 ปี ฟันดี 20 ซี่" จนประสบผลสำเร็จ</p>	
<p>"น้ำตาล" ช่วยลดความรู้สึกรอได้</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์)</p> <p>-จากกรณีที่มีการบอกต่อเรื่อง น้ำตาลช่วยลดความรู้สึกรอได้ หรือที่เรียกกันว่า กระจ่างของหวาน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอนามัย พบว่าประเด็นดังกล่าวนี้ เป็นข้อมูลจริง ากการวิจัยของ Russell Keast จาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่า กระจ่างอาหารของมนุษย์มีความยืดหยุ่น สามารถขยายตัวตามปริมาณอาหารที่กินเข้าไป และเมื่ออาหารเข้าไปปริมาณมาก ๆ จนเต็มกระเพาะ จะทำให้รู้สึกแน่นและอึด แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปลี่ยนเป็นขนมหวาน ความอึดจะลดลงหรือกระจ่างขยายตัว และสามารถกินเพิ่มเข้าไปได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Barbara Rolls จาก Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า น้ำตาลทำให้สมองรับรู้ถึงการอิ่มลดลง สามารถกินอาหารเพิ่มได้อีก แต่ไม่ใช่แค่เฉพาะของหวานเท่านั้น หากกินอาหารหลายเมนูใน 1 มื้อ จะสามารถกินอาหารได้ในปริมาณที่มากกว่ากินอาหารเมนูเดียว</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์โฆษณาหลอกลวง</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (plewseengern, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผย ผลิตภัณฑ์ Digo Sure ไอ้อวดรักษา ปวดข้อ เข้า หลัง และ ผลิตภัณฑ์ Hevifood Body Fit ไอ้อวดลดน้ำหนัก ทางสื่อออนไลน์ เป็นโฆษณาหลอกลวง และไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดชาวเวียดนาม พร้อมทั้งเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด หากพบการกระทำความผิดเพิ่มเติมจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>ภาวะสมองน้อยฝ่อ</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, newtv, thaipbs, tnn, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.สภานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สมองน้อย หรือมีชื่อเรียกว่า Cerebellar ทำหน้าที่ในการควบคุมและเชื่อมประสานส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องราบรื่น หากเกิดความผิดปกติกับสมองส่วนดังกล่าว จะทำให้ผู้ป่วยทรงตัวลำบาก พูดลำบาก มองหรือฟังผ่าน ๆ อาจจะมีอาการของคนเมา ภาวะสมองน้อยฝ่อ เกิดได้จากหลายสาเหตุ หากสงสัยควรปรึกษาแพทย์</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ,ข่าวสด,มติชน,สยามรัฐ,ผู้จัดการ,แนวหน้า,ไทยโพสต์,ประชาชาติธุรกิจ,กรมประชาสัมพันธ์ ,สำนักข่าวไทย, สวพ.91,thaiPBS, amarintv linetoday, news1live, thejournalistclub, sondhitalk, thestandard, thethaiger,thebetter,ch7,one31,topnews,ch3,innnews)</p> <p>-นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนายธรรณธ์อัทธ ธานีพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผู้กำกับ สน.วังทองหลาง แถลงข่าว ผลการลงพื้นที่จับกุมร้านค้าลักลอบจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าใกล้สถานศึกษา บริเวณ ซอยรัชดาภิเษก 36 หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และบริเวณย่านรามคำแหง โดยลงพื้นที่ 3 จุด จับกุมร้านค้าได้ 5 ร้าน คือ จุดที่ 1 บริเวณซอยรัชดาภิเษก 36 (ซอยเสือใหญ่) เขตจตุจักร จำนวน 3 ร้าน จุดที่ 2 ซอยลาดพร้าว 122 (ซอยมหาดไทย) เขตวังทองหลาง จำนวน 1 ร้าน และจุดที่ 3 ซอยรามคำแหง 65 ถนนศรีวิภา เขตวังทองหลาง จำนวน 1 ร้าน ยึดของกลางได้ 20 กระสอบ ปริมาณกว่า 12,000 ชิ้น คิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 3.6</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ล้านบาท นอกจากนี้ได้เตรียมหารือยกระดับการลงโทษผู้กระทำผิดทั้งผู้ชาย ผู้ซื้อ และผู้ใส่บุหรี่ปื้อไฟฟ้า พร้อมจะมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อตรวจจับการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ปื้อไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นเบาะแสการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ปื้อไฟฟ้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 ทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect และ ทางไลน์ @TraffyFondue</p> <p>-นายธรรณัฐ ธานีพิพันธ์ เลขานุการ สคบ. เผยว่า วันนี้เข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายบุหรี่ปื้อไฟฟ้าผิดกฎหมาย 3 แห่ง ยึดของกลาง 6,000 กว่าชิ้น มูลค่า 1,500,000 บาท มีโทษตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 9/2558 เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากุ บารากุไฟฟ้า หรือบุหรี่ปื้อไฟฟ้า หรือด้วยบารากุ น้ำยาสำหรับเติมบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ปื้อไฟฟ้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หลังจากนั้น จะขยายผลถึงเจ้าของร้าน เพราะส่วนใหญ่จับกุมได้เพียงลูกจ้าง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,จส.100 ,thebangkokinsight , hfocus , linetoday, thereporter,thailandplus, thecoverage,thaitodaynews)</p> <p>-นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การสูบบุหรี่ บุหรี่ปื้อไฟฟ้า รวมถึงการสูดดมควันบุหรี่และไอระเหยของบุหรี่ปื้อไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายหรือที่เรียกว่า “การได้รับควันบุหรี่มือสอง” เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ร่างกายได้รับพิษจากสารแคดเมียม รายงานของต่างประเทศ พบว่า การสูบบุหรี่จะทำให้ระดับของสารแคดเมียมในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในบุหรี่ปื้อและควันบุหรี่ปื้อ รวมถึง บุหรี่ปื้อไฟฟ้า มีส่วนประกอบของสารแคดเมียม ดังนั้น การสูบบุหรี่ บุหรี่ปื้อไฟฟ้า รวมถึงการสูดดมเอาควันบุหรี่ปื้อและไอระเหยของบุหรี่ปื้อไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ร่างกายได้รับสารแคดเมียมเข้าสู่ปอด ซึ่งจะถูกขนส่งโดยเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และนำไปสู่การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมา จึงขอเตือนผู้สูบบุหรี่ บุหรี่ปื้อไฟฟ้า และประชาชนที่สูดดมควันบุหรี่ปื้อและไอระเหยของบุหรี่ปื้อไฟฟ้า ควรลด ละ เลิก และป้องกันตนเองจากบุหรี่ปื้อ และบุหรี่ปื้อไฟฟ้า</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)</p> <p>-ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึง ภาคประชาชนผลักดันให้บุหรี่ปื้อไฟฟ้าถูกกฎหมาย รวมถึงบางกระแสมองว่าคุมไม่ได้ก็ให้เปิดขายเพื่อเก็บภาษี ว่า เคยมีการวิจัยมาแล้ว จากกรณีที่รัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่เปิดขายได้ แต่ความเสียหายที่ตามมาตั้งแต่สุขภาพ ต้องขาดงาน เสียเงินรักษาตัว ไปจนถึงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร แทนที่จะได้อยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศ เมื่อนำสิ่งเหล่านี้มาประเมิน ทำให้เห็นว่าเป็นความสูญเสียมากกว่าภาษีที่ได้กว่า 1,600 เท่า แต่ในไทยขนาดบุหรี่ปื้อมีถูกกฎหมาย ยังมีบุหรี่ปื้อเถื่อน ดังนั้นไปจับบุหรี่ปื้อเถื่อนก็ได้ภาษีเข้าระบบแล้ว อย่าปล่อยให้บุหรี่ปื้อไฟฟ้าถูกกฎหมาย อย่าให้มาทำลายสุขภาพโดยเฉพาะเด็กซึ่งเป็นนักสูบหน้าใหม่</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ยกระดับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์ภาวะวิกฤต โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการในการทำงานร่วมกันผ่านมาตรการที่กำหนด สิ่งจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้คือ การดูแลสุขภาพของประชาชน โดยได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ พิจารณาประกาศให้ Work From Home ตามความเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งจัดทำห้องลดฝุ่น และให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขยกระดับในด้านการตรวจสุขภาพ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดหน่วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านตามครัวเรือน เพื่อตรวจสุขภาพ แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและจัดยารักษาโรคที่มีคุณภาพให้อย่างทั่วถึง</p>	
<p>ลอบเปิดเพจรับ 'ตัดฟันแพชั่น'</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ,ch7 ,linetoday)</p> <p>-สสจ.พระนครศรีอยุธยา สคบ.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามี ผู้ลักลอบนำสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแพชั่น มาจัดฟันและให้บริการให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงได้ประสาน ผกก.สภ.ท่าเรือ, และ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลท่าเรือ ร่วมกันสืบสวน จนทราบ สถานที่ที่รับตัดฟัน เป็นบ้านเช่าแห่งหนึ่ง ม. 1 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกันวางแผนส่งเจ้าหน้าที่ปลอมตัวติดต่อเพื่อทำการตัดฟัน ตกกลงกันในราคา 800 บาท ทันทีที่เริ่มต้นการตัดฟันกำลังเจ้าหน้าที่จึงได้บุกเข้าไปทำการจับกุม ตรวจค้น โดยพบว่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>น.ส.วิภา หรือฝน อายุ 26 ปี กำลังทำการตัดฟันให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับตรวจยึดอุปกรณ์ ในการตัดฟัน ยางจัดฟันสีต่างๆ เหล็กจัดฟัน กาวติดฟัน จำนวนมาก สอบถาม น.ส.วิภา อายุ 26 ปี ยอมรับว่า อุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น ทั้งหมดที่พบเป็นของตนเองหาซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ต มีไว้ให้บริการตัดฟันกับลูกค้าที่ติดต่อมาผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวดำเนินคดีพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหา "ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต" ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ.สถานพยาบาล 2541</p>	
<p>ดินสอพองปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ch3plus)</p> <p>- น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2567 ใช้ดินสอพอง ที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัย พร้อมมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์บริการ สุ่มตรวจคุณภาพ พบดินสอพองปลอม 42.6% ใช้ยิปซัมหรือแคลเซียมซัลเฟตเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	
<p>รพ.รามามา'ปลูกถ่ายไต'ด้วยหุ่นยนต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว "ความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตด้วย หุ่นยนต์ผ่าตัด" (Robotic Assisted Kidney Transplantation) 3 ราย ครั้งแรก ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฝสาความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญของไทยและจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Rangueil University Hospital ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นวัตกรรมผ่าตัดปลูกถ่ายไต โดยใช้หุ่นยนต์ผ่านกล้อง ช่วยทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำทั้งในคนปกติและคนอ้วน โดยเฉพาะการผ่าตัดในบริเวณ ช่องท้องที่ลึก รวมทั้ง แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว การผ่าตัด วิธีนี้ช่วยลดความเจ็บปวด ลดการเสียเลือด และลดโอกาสการเกิดน้ำเหลืองซึ่งเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิด และมีภาวะแทรกซ้อนจากแผลน้อยกว่า โดยการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ในผู้ป่วย 3 ราย เป็นการผ่าตัดจากผู้บริจาคที่มีชีวิต วันเฉลี่ยนอนโรงพยาบาลประมาณ 9 วัน โดยไต่ทำงานได้ดี มีค่าซีรัมครีเอตินินเท่ากับคนปกติ ทั้งนี้ "โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ ฟรี" รพ.รามธิบดี จะผ่าตัดให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมด 35 ราย หลังจากนั้นจะเป็นการเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา ในส่วนของค่าใช้จ่าย ณ ข้อมูลเบื้องต้นอยู่ที่ราว 200,000 บาทต่อเคส</p>	
<p>โรคมือเท้าปากระบาดในเวียดนาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม เปิดเผยว่า เวียดนามมีผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 10,196 รายนับตั้งแต่ต้นปีนี้ เพิ่มขึ้น 2.3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รายงานระบุว่า ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ของประเทศ โดยพบมากถึง 7,500 ราย นอกจากนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบในโรงเรียนอนุบาล โดย 90% ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีติดเชื้อ แต่ยังไม่มียารักษา</p>	